

BHXH tỉnh An Giang đối thoại chính sách với 156 UBND xã, phường, thị trấn

13:53 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 24/10, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến tiếp xúc, đối thoại với gần 330 cán bộ UBND các xã, phường, thị trấn và thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).



Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang chủ trì tiếp xúc, đối thoại với UBND các xã, phường, thị trấn và kết luận hội nghị

Tham dự đối thoại còn có ông Lê Chí Thành và ông Vãng Anh Trung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo 9 phòng nghiệp vụ, Giám đốc 10 BHXH huyện, thị, thành phố cùng 230 đại biểu khách mời là Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cấp xã và công chức Văn hóa - Xã hội của phường, xã, thị trấn; lãnh đạo các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Hồng Tuấn chia sẻ sự cần thiết, cũng như mong muốn tổ chức một chương trình đối thoại quy mô với cấp xã về chính sách BHXH, BHYT để trao đổi, chia sẻ về hoạt động, phương hướng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của UBND cấp xã; kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh và có định hướng hoạt động phù hợp

với tình hình địa phương. Qua đó, gắn chặt mối quan hệ của 3 bên gồm cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ và cán bộ, công chức Văn hóa -Xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, từ các quy định mới đây của Chính phủ, ông Tuấn mong muốn trong thời gian tới công chức Văn hóa- Xã hội cũng sẽ cần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và chức trách, nhiệm vụ chính trị về thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương...

Tại hội nghị, các đại biểu của 156 xã, phường đã được nghe báo đại diện BHXH tỉnh cáo tóm tắt về tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong 9 tháng đầu năm 2023. Thông tin kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; những DN trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ; công tác KCB BHYT; định hướng hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT... Về cơ bản, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Công tác KCB BHYT ngày càng được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động KCB, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Ông Vãng Anh Trung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng đã thông tin đến đại biểu Kế hoạch số 316/KH-MTTQ-BTT ngày 16/10/2023 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc vận động nguồn lực thực hiện Chương trình Thẻ BHYT cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; số BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Tại phần ý kiến, trao đổi, thảo luận của đại biểu UBND các xã, phường, thị trấn đã thu hút nhiều câu hỏi thực tế. Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn cùng các Phó Giám đốc BHXH đã lắng nghe và trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp mà các đại biểu cấp xã, phường quan tâm, trao đổi. “Ban Giám đốc BHXH tỉnh rất trân trọng sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp xã; công tác phối hợp của các Tổ chức Dịch vụ trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT từng địa phương và tiếp thu, ghi nhận ý kiến của đại biểu tham dự. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, định hướng những giải pháp để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực BHXH, BHYT nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”, ông Đặng Hồng Tuấn chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên, tại An Giang diễn ra một cuộc đối thoại công khai, cởi mở giữa Giám đốc BHXH

tỉnh và lãnh đạo, công chức của UBND xã, phường trên địa bàn về chính sách BHXH, BHYT. Chương trình kỳ vọng sẽ là tiền đề để Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực BHXH, BHYT; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bhxh-tinh-an-giang-doi-thoai-chinh-sach-voi-156-ubnd-xa-phuong-thi-tran>